



จดหมายข่าว

สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ปีที่ 21 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน สถาบันโรคทรวงอก

สถาบันโรคทรวงอก กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับฟังข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือแจ้งข้อเสนอนั้นเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ โดยมี 6 ช่องทาง ดังนี้

- อธิบดีกรมการแพทย์
- ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมการแพทย์และวินัยกรมการแพทย์
- ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก อาคาร 7 ชั้น 5 โทร. 02-547-0900 โทรสาร 02-547-0935
- เว็บไซต์สถาบันโรคทรวงอก <http://www.ccit.go.th>
- ตู้รับฟังความคิดเห็นภายในสถาบันโรคทรวงอก
- งานคุ้มครองจริยธรรม สถาบันโรคทรวงอก อาคาร 7 ชั้น 5 โทร. 02-547-0912 โทรสาร. 02-547-0935

การดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว



เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวหลายพื้นที่ในประเทศไทย มีอุณหภูมิลดลงทำให้อากาศมีความหนาวเย็น

ประชาชนทุกคนควรดูแลตนเองอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคปอด และโรคเรื้อรังต่าง ๆ ควรเตรียมเครื่องนุ่งห่มให้เพียงพอ ทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ เพราะหากป่วยจะมีอาการรุนแรงกว่ากลุ่มอื่นๆ ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เนื่องจากทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
ข้อมูลโดย : งานสุขภาพ สถาบันโรคทรวงอก

สถาบันโรคทรวงอก

วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการพัฒนาให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจและปอดที่มีคุณภาพ เท่าเทียมกันภายในปี พ.ศ. 2564

คำนิยาม C : Change ตอนสนองการเปลี่ยนแปลง C : Competency แข็งขัน พัฒนาสมรรถนะ

I : Innovation นวัตกรรมเด่นดี T : Trust เป็นที่พึ่งประชาชน

มาตรฐานทางจริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจทุกบริการ

“วันเอดส์โลก” (WORLD AIDS DAY)

วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี กำหนดให้เป็น “วันเอดส์โลก” (World AIDS Day) ประเด็นในการรณรงค์ของปี 2563 คือ “WALK TOGETHER : เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” คือการก้าวไปด้วยกัน เพื่อก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV หรือเพศภาวะโดยผู้ปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ ผู้ติดเชื้อ HIV มีสิทธิ เสรีภาพที่จะดำรงชีวิต ไดโนสังคม ไม่บังคับตรวจหาเชื้อ HIV ไม่เปิดเผยผลเลือดไม่นำผลเลือดมาเป็นเงื่อนไขในการเข้าทำงานหรือเข้าศึกษาและการรับบริการสุขภาพ ซึ่งต้องได้รับการร่วมมือจากองค์กรและสังคม ถึงจะส่งผลให้ไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ ของประเทศไทยในปี 2573 ต่อไป

เนื่องในวันเอดส์โลก สถาบันโรคทรวงอก จัดนิทรรศการความรู้ เรื่อง วันโรคเอดส์ ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 8 เพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการอีกด้วย



ร่วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญบุคลากรสถาบันฯ และผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ **งานธนาคารเลือด อาคารชานาญเพ็ญชาติ ชั้น 1** เพื่อให้มีเลือดสำรองเพียงพอต่อผู้เข้ารับบริการในภาวะฉุกเฉิน นอกจากนี้มีการออกรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ ดังนี้

วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2563
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จ. นนทบุรี

